

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.83 บาท แนวน้อยกว่า ค่าจกรอบ 31.65 –31.95 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.83 บาท อ่อนกว่าช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.75 บาท แนวน้อยกว่า ค่าจกรอบวันนี้ 31.65 - 31.95 บาท

* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มี แนวน้อยกว่า ตลาดรอดติดตามรายงานตัวเลข GDP ของสหภาพเป็นหลัก โดยคาดว่าไตรมาสแรกจะขยายตัวเพียง 2.8% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นการชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 3.7% ส่วนยอดส่งออกและนำเข้า เดือน เม.ย.ที่จากรายงานในวันพุธมีแนวโน้มหดตัว 1.6% และ 4.3% ตามลำดับจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

“เรื่องสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลให้ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวมากนัก โดยมีทิศทางอ่อนค่าลงไม่มาก แต่เป็นภาพที่ตลาดต้องติดตามต่อไปว่าจีนจะดำเนินการอย่างไรต่อ โดยประเด็นสงครามการค้าจะส่งผลกระทบต่อหุ้นเทคโนโลยีของฝั่งสหรัฐฯมากกว่า” เขากล่าว

* โดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ชะลอคำสั่งห้ามธุรกิจสหรัฐฯร่วมงานกับหัวเหว่ยชั่วคราวจนถึง 19 ส.ค. 62

* ในขณะที่วันพุธติดตามรายงานการประชุมครั้งก่อนหน้าของเฟด ซึ่งจะถูกจับตาเพื่อดูสิ่งบ่งชี้เกี่ยวกับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย โดยคาดว่า เฟดยังไม่เร่งรีบปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินและเฟดจะรอดูผลกระทบเศรษฐกิจจากปัจจัยเสี่ยงภายนอก อาทิ สงครามการค้าและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

* ขณะที่ฝั่งยุโรป มีประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงขึ้นมีโอกาสดันให้เงินยูโรรวมถึงเงินปอนด์อ่อนค่าลงและหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยวันที่23-26 พ.ค.ตลาดจะติดตามการเลือกตั้งสภายุโรป (European Parliament Election) คาดว่า พรรคการเมืองที่เน้นนโยบายประชานิยมและไม่เห็นด้วยกับการรวมตัวของสหภาพยุโรปจะได้ที่นั่งในสภามากขึ้น ทำให้ความเสี่ยงการเมืองยุโรปกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.95 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.93

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,394.36 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 455.43 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.721 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้